

## คัดเลือก Master Teacher ปี2553 เขอบรมแก่น้ำตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ

● นำเสนอเมื่อ 19 พ.ค. 2554



ที่ ศธ 04216 / 03232

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

18 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม  
2. แบบบัญชีรายชื่อครูแกนนำ ( Master Teacher)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตาม  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยมีการประเมินทดสอบสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ทั้งนี้  
ได้มีการคัดเลือกครูที่ผ่านการประเมินระดับสูงเป็น Master Teacher เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพื่อให้เป็นแกนนำ  
ในการพัฒนาครูระดับเขตพื้นที่โดยร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม  
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะดำเนินการพัฒนาครู  
ระดับกลาง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
/ มัธยมศึกษา ทุกเขต ดำเนินการดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต เข้าร่วมประชุม  
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร 3 ( อาคารประชุมสุข  
อาชวอรุณ ) ห้อง 101 เพื่อเตรียมการพัฒนาครูร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะโอนให้ต่อไป

2. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตคัดเลือกครู Master Teacher ที่ผ่านการอบรมใน  
ปี พ.ศ. 2553 ที่มีความสามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาครูระดับเขตพื้นที่โดยร่วมกับกลุ่มเครือข่าย  
สถาบันอุดมศึกษา มีความสมัครใจ และเป็นที่ยอมรับในเขตพื้นที่การศึกษา ใน 7 กลุ่มวิชา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
มาพร้อมนี้โดยขอให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาส่งรายชื่อให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน  
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อเข้ารับการอบรมร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นแกนนำ  
พัฒนาครูกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดการอบรมแกนนำจะแจ้ง  
ให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ ขาวโต)

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 2288 5635 โทรสาร 0 2281 0503

รายละเอียดเพิ่มเติม

<http://hrd.obec.go.th/news/2554/may/3232.pdf>